



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา

- ศาลสูงสุดเวเนซุเอลาเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาพรรคฝ่ายค้าน

๒. สาธารณรัฐกัวเตมาลา

- นายจิมมี โมราเลส สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่

๑. สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา : ศาลสูงสุดเวเนซุเอลาเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาพรรคฝ่ายค้าน (๑๓ มกราคม ๒๕๕๙)

สมาชิกรัฐสภาพรรคฝ่ายค้านแห่งเวเนซุเอลา ยินยอมสละที่นั่งในสภา เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบพบการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ศาลสูงสุดแห่งเวเนซุเอลา มีคำพิพากษาให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาเป็นโมฆะทั้งหมด จนกว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน ๓ คนที่กระทำการทุจริต จะสิ้นสภาพสมาชิกเพื่อปลดล็อกภาวะสูญญากาศทางการเมือง ทั้งนี้ การเสียที่นั่งดังกล่าวไป ทำให้ฝ่ายค้านสูญเสียสถานะเสียงข้างมากในสภาจำนวน ๒ ใน ๓ ที่นั่ง หลังจากที่ได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดจากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้ฝ่ายค้านสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนาย Nicolas Maduro ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนใหม่

อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐสภาทั้ง ๓ คน “ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง” ต่อคำพิพากษาของศาลสูงสุดแต่ยินยอมสละที่นั่งเพื่อไม่ให้สถาบันรัฐสภาถูกทำลาย โดยมีรัฐบาลและผู้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอยู่เบื้องหลัง

ด้านกลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลกล่าวถึงการที่สมาชิกทั้ง ๓ คน ถูกถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวเป็น “ชัยชนะเพื่อประชาชน”

นาย Henry Ramos Allup ประธานรัฐสภาเวเนซุเอลา กล่าวว่า ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ บางครั้งจำเป็นต้องเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนรวมไว้

อนึ่ง สมาชิกรัฐสภาชุดใหม่นี้ เพิ่งเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนที่ศาลสูงสุดจะมีคำพิพากษา โดยมีสมาชิกรัฐสภาจำนวน ๔ คน ทุจริตการเลือกตั้ง เป็นฝ่ายค้านจำนวน ๓ คน และฝ่ายรัฐบาลจำนวน ๑ คน ส่งผลให้พรรคฝ่ายค้านเหลือที่นั่งในสภาจำนวน ๑๐๙ ที่นั่ง ส่วนฝ่ายรัฐบาลมี ๕๔ ที่นั่ง

ทั้งนี้ ศาลสูงสุดของเวเนซุเอลามักจะปฏิบัติหน้าที่เอนเอียงไปตามคำสั่งของรัฐบาลในห้วง ๑๗ ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของรัฐบาลนาย Maduro ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองจากนายฮูโก ชาเวซ

ที่มา: www.bbc.co.uk (๑๓ มกราคม ๒๕๕๙)

www.aljazeera.com (๑๒ มกราคม ๒๕๕๙)

๒. สาธารณรัฐกัวเตมาลา : นายจิมมี โมราเลส สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

นายจิมมี โมราเลส อดีตนักแสดงตลกทางโทรทัศน์ของกัวเตมาลา อายุ ๔๖ ปี เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ โดยได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ภายหลังจากการเดินขบวนประท้วงต่อต้านการคอร์รัปชันครั้งใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องอดีตประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี

นายโมราเลส ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน แต่ได้ให้คำมั่นต่อสาธารณชนว่าจะมุ่งมั่นในการปราบปรามการทุจริต โดยนายโจ ไบเดน รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมในพิธีสาบานตนดังกล่าวด้วย นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ ๓๐ ปีที่ผู้นำระดับสูงของสหรัฐฯ เข้าร่วมพิธีสาบานตนในกัวเตมาลา

ในพิธีสาบานตนนี้ นายโมราเลสได้กล่าวถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตว่า กัวเตมาลา กำลังจะเข้าสู่ “ยุคการฟื้นฟู” และจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการสาธารณสุขและการศึกษาให้มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม มีนักวิจารณ์ได้กล่าววิพากษ์ว่า นายโมราเลสให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริต การรับมือกับความรุนแรง ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

อนึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มมีการดำเนินคดีต่อผู้ช่วยของนายโมราเลส ในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานของกัวเตมาลา ซึ่งยุติลงในปี ๒๕๓๙ ในการนี้มีอดีตนายทหารและผู้สนับสนุนพรรคนายโมราเลสถูกจับกุมในข้อหาเดียวกันด้วย ในขณะที่นายโมราเลสปฏิเสธถึงความสัมพันธ์กับอดีตนายทหารดังกล่าว

ที่มา: www.bbc.co.uk (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

www.latinpost.com (๑๔ มกราคม ๒๕๕๙)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙